

สหประกันชีวิต จัดประชุมใหญ่ ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัย รับปี 55 พันสองร้อยล้าน



บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบดุลประจำปี เลือกตั้งกรรมการ และพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีสมาชิกผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมกว่า 200 สหกรณ์ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ (U Convention Hall) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

ดร.สุภชัย ศรีสุภอักษร ประธานกรรมการ บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสมาชิกผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายงานการตลาดโดยมุ่งเน้นการประสานงานกับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน สหประกันชีวิต ร่วมกับผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินของสมาชิก ให้ “กินอ้ม นอนอุ่น มีออม” ทั้งสร้างหลักประกันคุ้มครองชีวิตและสร้างวิถีแห่งการออมเพื่ออนาคตที่เกิดขึ้นควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสหกรณ์ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถทำให้ฐานะทางการเงินดีขึ้นกว่าเดิม โดยได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี

ดร.สุภชัย ศรีสุภอักษร กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่หมดวาระ 3 ท่าน คือ นายสาธิต เตชะพูลผล รศ.กมล เอกไทยเจริญ และนายภาวัต สุภสุวรรณ ซึ่งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ 3 ท่านที่ได้รับการไว้วางใจจากสมาชิกผู้ถือหุ้นคือ นายภาวัต สุภสุวรรณ ผู้แทนจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัชฎาภูก่อต จำกัด พล.ต.อ.นิพนธ์ วีระสุนทร ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และนายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด และยังคงต้องขอขอบคุณสมาชิกผู้ถือหุ้นที่ต่างก็เชื่อมั่นในการบริหารของคณะกรรมการและยังยืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ 1,000 ล้านบาท

สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2555 นี้ ดร.สุภชัย กล่าวว่า ในปีนี้จะพยายามเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ครบ 1,000 ล้านบาท กำหนดเป้าหมายการให้บริการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อแก่สหกรณ์ 870 ล้านบาท ประกันชีวิตรายบุคคลแก่สหกรณ์ 160 ล้านบาท และประกันชีวิตประเภทกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่มแก่สหกรณ์ 170 ล้าน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับในปีหน้าไว้ที่ 1,200 ล้านบาท

ดร.สุภชัย กล่าวปิดท้ายว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้อาสาเข้ามาถือหุ้นเพิ่มทุน หวังที่จะธำรงรักษากิจการบริษัทประกันชีวิตของสหกรณ์ให้เป็นของขบวนการสหกรณ์ของคนไทย 100% โดยพยายามสร้างสรรค์หลักประกัน ความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ไป เพราะ “สหประกันชีวิต คือ ธุรกิจสวัสดิการ เพื่อสหกรณ์และปวงชน”